



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๖,๑๓ มูลค่าข่าว ๑๗๕,๗๘๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มติทปอ.ให้ 27 สถาบัน จัดสอบรับตรงร่วมกัน

ทปอ.มีมติให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก 27 แห่ง จัดสอบรับตรงร่วมกันในปี 2559 แก้ปัญหา เดี่ยวรับตรงสอบ ใช้ข้อสอบกลาง 9 วิชา เพิ่ม จากเดิม 7 วิชา แต่ไม่มีบังคับสอบทุกวิชา ให้ นักเรียนเลือกสอบเฉพาะวิชาที่ใช้สมัครเข้าเรียน เปิดทางภาคเหนือไปยื่นพร้อมกันคะแนนอื่นๆ ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด ขณะเดียวกันมี มติให้แยกสอบออกจากศสว.ตั้งเป็นกระทรวง อุดมศึกษา ตั้งการวิจัยร่วมด้วย

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรณรัตน์ รักษาการ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยมายหลังการประชุมทปอ. ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เมื่อวานนี้ (26 ต.ค.) ว่า ที่ประชุมมติเห็นชอบให้ มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกทปอ. ทั้ง 27 แห่ง จัดสอบรับตรงร่วมกันในปีการศึกษา 2559 โดยใช้ ข้อสอบกลาง ซึ่งจะพัฒนาจากข้อสอบ 7 วิชา

อ่านต่อหน้า > 13

ต่อจากหน้า > 16

: มติ

สามัญ และเพิ่มอีก 2 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ 2 และวิทยาศาสตร์ทั่วไป รวมเป็น 9 วิชา เพื่อ รองรับนักเรียนที่จบสายศิลป์ จากเดิมที่จะเน้น เฉพาะสายวิทยาศาสตร์

หลังจากนี้คณะ/สาขา ในมหาวิทยาลัยต่างๆ จะต้องไปกำหนดสัดส่วนและองค์ประกอบที่จะ ใช้ในการคัดเลือก และประกาศให้นักเรียนทราบ ทั้งนี้ให้นักเรียนทุกคนไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชา สามารถเลือกสอบได้เฉพาะวิชาที่ต้องใช้ในการ ยื่นเข้าเรียนต่อในคณะ/สาขาที่ต้องการเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การรับตรงกลางร่วมกันครั้งนี้ ไม่ได้ใช้เฉพาะคะแนนข้อสอบกลาง 9 วิชา แต่ มหาวิทยาลัยยังสามารถ ใช้คะแนนการทดสอบ ความถนัดทั่วไป หรือ GAT และคะแนนการ ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/ วิชาการ หรือ PAT และคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐานหรือ โอลิมปิก มาเป็นองค์ประกอบ ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อได้เช่นเดิม

ที่ผ่านมาทปอ. ได้ยับยั้งการทดสอบต่าง ๆ ให้ได้สิทธิ์โดยกัน สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 จะ สอบในช่วงเดือน พ.ย. และการจัดสอบกลางจะ เดือนม.ค.และการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2 ก็

จะสอบเดือน มี.ค.ซึ่งนักเรียนสามารถนำคะแนน ทั้งหมดไปใช้ได้ทั้งการรับตรงผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ ของสมศ.คอมมิชชันการคัดเลือกประเทศไทย (สอศ.) แต่จะต้องเลือกว่าจะเรียนในคณะที่ สอบรับตรงได้หรือไม่ หากไม่ก็จะต้องสละสิทธิ์ ไม่ให้เกิดปัญหาไปกันที่คนอื่น จากนั้นก็จะเข้าสู่ กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิสชันส์ ต่อไป ส่วนระบบโควตา และ โครงการพิเศษต่างๆ ผู้มีความสามารถทางด้าน กีฬา ดนตรี ยังมีอยู่

“ซึ่งระบบนี้จะทำให้การรับนักเรียนเข้า ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมีความสมบูรณ์ขึ้น และ นักเรียนไม่ต้องวิ่งรอกสอบ ในทุกมหาวิทยาลัย อีกต่อไป ผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนวน มากลงได้ เพราะต่อไป นักเรียนจะสอบเพียงครั้ง เดียว แต่สามารถนำคะแนนไปยื่นเข้าศึกษาต่อไป ทั้งระบบการรับตรงและแอดมิสชันส์”

รศ.ดร.ประดิษฐ์ กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยัง ได้หารือถึงกรณี ที่ พล.อ.ฉัตรชัย สุทธิกรมวิฑูรย์ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศสว.) มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ศึกษาข้อดี ข้อเสีย ของการแยกสกอ. ออกจาก ศสว. โดยทปอ.ยืนยันต้องการแยกออกจาก กระทรวงศึกษาธิการ และจะเร่งยกร่างกฎหมาย การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา

ส่วนชื่อของกระทรวงใหม่ ที่จะเสนอ ยัง ไม่ได้ข้อสรุปว่าจะใช้ชื่อว่าการกระทรวงอุดมศึกษา หรือ กระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย แต่ที่ แน่ ๆ กระทรวงหนึ่งจะต้องดูแลเรื่องการวิจัยด้วย เพราะการวิจัยกับอุดมศึกษาต้องควบคู่กัน ไป โดยอาจจะรวมสำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการวิจัย แห่งชาติ (วช.) ไว้ด้วย เพราะเป็นหน่วยงาน ที่สนับสนุนและให้ทุนนักวิจัยสอดคล้องกับ ปรัชญาการอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ในการสร้าง นักวิจัย และ นักวิจัยกว่า 90% ของประเทศไทยก็ อยู่ในสถาบันอุดมศึกษา แต่ยังไม่อยากให้ขยาย วงกว้างไปถึงสำนักวิจัยต่างๆ ที่อยู่ในหน่วยงาน อื่นๆ อาทิ หน่วยงานที่ทำวิจัยด้านนวัตกรรมระดับ เทคโนโลยี เพราะจะทำให้แตกแขนงกว้างเกินไป และไม่เป็นที่ไปตามเป้าหมายของอุดมศึกษา

ด้าน รศ.นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะ กรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า ทปอ.

ต้องการแยกออกมาเป็นกระทรวงใหม่ เพราะ ต้องการความคล่องตัวและความเข้าใจในการ สื่อสาร ที่ผ่านมามีอยู่กับศสว.ก็สามารถดำเนินการ ได้ในระดับหนึ่ง แต่ที่พบว่าการสื่อสารบางครั้ง คนในศสว. ไม่เข้าใจการอุดมศึกษา ทำให้มีปัญหา อยู่บ้าง หากเป็นกระทรวงอุดมศึกษา เชื่อว่าจะ มีการสื่อสารและเข้าใจกันได้ง่าย ทำให้มีคุณภาพ การศึกษามากขึ้น

ขณะเดียวกันตนได้ถามถึงความเค็มหน้า หน้าการประชาสัมพันธ์ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. ... ซึ่งทปอ.เห็นว่า อาจจะมีผลกระทบสำคัญ ของพ.ร.บ.การอุดมศึกษา ไว้ในกฎหมายฉบับ เดียวกับการยกกระทรวงอุดมศึกษาได้เลย ตั้ง นั้นแต่แจ้งฝากให้ทปอ. ไปช่วยยกร่างกฎหมาย การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา และให้ช่วยคิด ว่าจะผนวกอำนาจหน้าที่ที่อยู่ในร่าง พ.ร.บ.การ อุดมศึกษา ไว้ในกฎหมายการจัดตั้งกระทรวงฯ ได้อย่างไร โดยเน้นคุณภาพการอุดมศึกษาที่เป็นประโยชน์กับประชาชน สามารถควบคุม สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่อยู่ในกำกับได้ ขณะ เดียวกันตนจะไปประสานกับคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ทั้งนี้อาจจะใช้เวลาหลายร่าง ไม่เกิน 1-2 เดือนเพื่อเสนอให้สภาิติบัญญัติ แห่งชาติ (สนช.) พิจารณาต่อไป

ศส.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ เลขาธิการ ศสว. กล่าวว่า มศว จะนำร่องรับตรงกลางร่วมกัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 โดยเมื่อได้สอบผ่านข้อ เขียนมาแล้ว ในขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ มศว จะมีข้อสอบย่อย เพื่อใช้ทดสอบความสามารถ ในการปฏิบัติของเด็ก ไม่ใช่มาเน้นสัมภาษณ์อย่างเดียว เพื่อให้รู้ว่ามีเด็กมีความสามารถที่จะเรียนต่อ ในสาขาที่เลือกเรียนจริงๆ เช่น การวาดภาพ การ แสดง เป็นต้น ซึ่งคะแนนทั้งหมด เด็กสามารถ ยื่นได้หลายที่

